



ที่ กท.ก 401 / 2565

10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand
เรียน ท่านผู้ปกครอง

ด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ออกแบบแสดงความจำนงในการเลือกรูปแบบการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ตามหนังสือ กท.ก 387 / 2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ปรากฏว่าทุกระดับชั้นมีนักเรียนที่เลือกเรียนที่บ้านไม่ถึงจำนวนตามที่ระบุ (30 คน) ดังนั้น ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ จึงขออนุญาตแจ้งรายละเอียด ดังนี้

1. ทางโรงเรียนจะสร้างห้องเรียนในระบบ Microsoft Teams แต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน รวมไปถึงการส่งภาระงานต่าง ๆ ด้วย อนึ่ง ในกรณีที่มีการปิดห้องเรียนที่โรงเรียน และปรับห้องเรียนนั้นเป็นห้องเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนกลุ่มนี้เข้าเรียนออนไลน์ตามห้องเรียนของนักเรียนตามช่วงเวลานั้น ๆ และเมื่อห้องเรียนนั้นพ้นระยะการเรียนออนไลน์ นักเรียนกลุ่มนี้จึงกลับไปใช้รูปแบบ On Hand ตามเดิม
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน (On-site)
3. หากครูผู้สอนแต่ละวิชาจะประเมินผลการเรียนด้วยการทดสอบย่อย นักเรียนจะต้องเข้ามาทำการสอบย่อยที่โรงเรียน โดยครูผู้สอนแต่ละวิชาจะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดวันสอบย่อยให้เป็นช่วงเวลาเดียวกันเพื่อความสะดวกของนักเรียน สำหรับการสอบปลายภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) หรือ การสอบกลางปี (ระดับประถมศึกษา) นักเรียนต้องเข้ามาทำการสอบที่โรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องส่งผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน และต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
4. หากท่านผู้ปกครองต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนจากเรียนที่บ้าน (on Hand) เป็นมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองทำหนังสือแจ้งและลงนาม โดยส่งหนังสือผ่านคุณครูที่ปรึกษา หรือ คุณครูประจำชั้น เพื่อดำเนินการระดับชั้นจะได้นำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือ หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ และผู้จัดการ

